

## ปัญหาที่พบในการผลิตเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 เป็นเหตุให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำกับดูแลผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือเป็นเครื่องสำอาง จากเดิมที่กำลังจะถูกกำกับดูแลเป็นเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้านี้ได้โดยสะดวก พบว่าในช่วงระยะแรก เมื่อความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการเร่งผลิตสินค้าออกสู่ตลาด การจัดเตรียมสถานที่ผลิตไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีการผลิตเครื่องสำอางโดยไม่เจตจำนง ต่อมาระยะที่สองเกิดปัญหาวัตถุดิบแอลกอฮอล์ขาดตลาด เนื่องจากมีความต้องการซื้อจากผู้ผลิตเป็นจำนวนมาก และการกักตุนวัตถุดิบของผู้จำหน่ายบางราย จึงพบการที่ผู้จำหน่ายวัตถุดิบนำแอลกอฮอล์ชนิด “เมทานอล” มาลักลอบสวมใบรับรองผลวิเคราะห์เป็นชนิด “เอทานอล” แล้วนำออกจำหน่ายให้ผู้ผลิต นำไปผสมในเครื่องสำอาง ซึ่งหากผู้ผลิตเครื่องสำอางไม่มีระบบการตรวจสอบที่ดีเพียงพอ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการนำ “เมทานอล” ซึ่งเป็นสารห้ามใช้ไปผลิตเครื่องสำอางแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งพนักงานในกระบวนการผลิตและผู้บริโภค ต่อมาระยะที่สามพบว่าบรรจุภัณฑ์ขาดตลาด จากปัญหาการขนส่งจากต่างประเทศ จึงมีการนำบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมมาใช้แทน แอลกอฮอล์ระเหยออกได้ ทำให้เกิดปัญหาความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ตกมาตรฐาน แม้ว่าท้ายที่สุดเมื่อกรมสรรพสามิตปลดล็อควัตถุดิบแอลกอฮอล์ กอปรกับผู้บริโภคคลายความตื่นตระหนกและไม่ซื้อผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือจำนวนมาก จึงทำให้สินค้าล้นตลาด ส่งผลให้มีผู้ประกอบการบางรายลักลอบผลิตเครื่องสำอางปลอมโดยละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการรายใหญ่ และโฆษณาด้วยข้อความที่เกินจริง (OVER CLAIM) เพื่อให้สินค้าได้รับความสนใจ

ดังนั้น ขอให้ผู้ผลิตเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือจัดเตรียมสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ.2561 อย่างเคร่งครัด โดยจัดเตรียมทั้งสถานที่ บุคลากร และระบบเอกสารให้ถูกต้อง ดำเนินการจดทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนผลิต เลือกซื้อวัตถุดิบแอลกอฮอล์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และจัดเก็บด้วยความระมัดระวัง เพราะมีคุณสมบัติไวไฟ เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมรวมทั้งจัดทำฉลากผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ พ.ศ. 2563 ส่วนผู้บริโภคให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อ และนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ให้ถูกวิธี ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามมายังกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 02 25907277-78 หรือ e mail [cosmetic@fda.moph.go.th](mailto:cosmetic@fda.moph.go.th) หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดใกล้บ้านท่าน

\*\*\*\*\*